

# Bộ đội tận tình phục vụ người cách ly

15 giờ ngày 21-5, bếp hậu cần của Trung đoàn 833 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh) trong khu cách ly tại phường Khắc Niệm (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã đổ lửa để kịp chia các suất ăn phục vụ gần 200 công dân trong khu cách ly. Hỏi chuyện chúng tôi được biết, bữa nay, các đầu bếp của khu cách ly phục vụ một số món đặc biệt hơn mọi ngày, trong đó có cả canh chua, chả cuốn lá lốt... "Nói là đặc biệt thôi, chứ đây là những món phổ thông, chỉ đòi hỏi thêm một chút công để làm. Do mấy hôm nay thời tiết nắng nóng, chúng tôi muốn đổi món để bà con đang cách ly ở đây dễ ăn hơn", Thiếu tá QNCN Hoàng Văn Thịnh, nhân viên hậu cần Trung đoàn 833 chia sẻ khi tay anh vẫn thoăn thoắt đảo món ăn, mặc cho trán nhễ nhại và lưng áo đẫm mồ hôi.

Với Thiếu tá QNCN Hoàng Văn Thịnh và các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 833 đang phục vụ tại đây, việc được trực tiếp đứng bếp, tham gia bảo đảm khẩu phần ăn cho công dân cách ly là trách nhiệm lớn lao bởi anh và các đồng đội luôn tâm niệm, đang được đóng góp một phần công sức của mình tham gia giúp nhân dân PCD và đẩy lùi Covid-19.

Đúng 16 giờ 30 phút, từng suất cơm được các đồng chí phục vụ chuyển đến các khu vực. Chị Nguyễn Thị Hinh, quê ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) khi nhận hai suất cơm cho mình và cháu gái đã xúc động nói lời cảm ơn tới nhân viên phục vụ. Cháu gái chị là N.T.V.A, 10 tuổi, có bố, mẹ và anh trai thời gian đầu đều cách ly ở đây nhưng họ vừa phải chuyển đến cơ sở y tế điều trị Covid-19, vì thế, cháu N.T.V.A được dì Hinh và các cô chú ở khu cách ly tận tình chăm sóc, coi như con đẻ của mình. Chị Nguyễn Thị Hinh chia sẻ: "Để PCD, chúng tôi được tập trung về đây để cách ly. Mọi việc ăn, ở, sinh hoạt đều có các cô, chú bộ đội giúp. Khi cả bố, mẹ và anh trai đều phải chuyển đi nơi khác để điều trị, cháu V.A bị sốc nặng. Nhưng các y tá và các cô, chú ở đây đã dỗ dành, động viên nên cháu dần quen và yên tâm. Dì cháu tôi và mọi người trong khu cách ly vô cùng cảm động. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến các cô, chú bộ đội!".

Khu cách ly tại phường Khắc Niệm chỉ là một trong 3 điểm cách ly mà Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh (trực tiếp là Trung đoàn 833) được giao



Quân y đo thân nhiệt cho người dân cách ly tập trung tại khu cách ly phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

**Bài và ảnh: DUY VĂN - NGUYỄN KHÁNH**

# Bộ đội tận tình phục vụ...

tổ chức phục vụ và bảo đảm. Được biết, tính đến chiều 21-5, toàn tỉnh Bắc Ninh có 4 khu cách ly cấp tỉnh, 18 điểm cách ly cấp huyện. Riêng huyện Thuận Thành có 18 xã, thị trấn đã lập điểm cách ly. Toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 4.200 công dân cách ly tập trung. Ngoài 3 điểm cách ly được giao trực tiếp phụ trách, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh còn điều động lực lượng tham gia bảo đảm hậu cần tại các điểm cách ly khác trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Thượng tá Trần Quốc Nghiệp, Trung đoàn trưởng Trung đoàn

833, cho biết: “Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức 3 khu cách ly với gần 1.000 công dân. Không chỉ phục vụ ăn uống, sinh hoạt, cán bộ, nhân viên khu cách ly còn tổ chức, duy trì chặt chẽ để bảo đảm không xảy ra lây nhiễm chéo. Lực lượng được đơn vị điều động đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ (một người phục vụ

từ 7 đến 10 người). Đợt cao điểm cách ly lần này đã qua hơn 15 ngày, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tham gia phục vụ đều xác định tốt trách nhiệm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ phục vụ công dân trong khu cách ly, góp phần cùng nhân dân đẩy lùi dịch Covid-19”.

## **Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang làm tốt công tác cách ly**

*Tính đến ngày 21-5, tỉnh Bắc Giang có gần 120 khu cách ly với hơn 12.000 công dân đang thực hiện cách ly tập trung phòng dịch Covid-19. Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã điều động lực lượng bộ đội thường trực và dân quân tự vệ phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm, phục vụ tại các khu cách ly; phối hợp với lực lượng tăng cường của Sư đoàn 3 (Quân khu 1) bảo đảm phục vụ gần 2.000 suất ăn cho người cách ly.*